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Fundur í skólaráði Áslandsskóla 

5. desember 2014 

Fundur hófst kl. 8:15 

Fundarstaður:  Áslandsskóli 

Fundarstjóri:  Leifur S. Garðarsson 

Fundarritari: Unnur Elfa Guðmundsdóttir 

Efni:  Kynning á ákvörðun fræðsluráðs og bæjarstjórnar um húsnæðismál Áslandsskóla. 

Mættir:  Leifur S. Garðarsson skólastjóri, Unnur Elfa Guðmundsdóttir aðstoðarskólastjóri, Haraldur L. 

Haraldssko bæjarstjóri, Díana Ívarsdóttir og Jónína Dögg Loftsdóttir fulltrúar kennara, Katrín 

Brandsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, Steinunn og Harpa Dís Jónsdóttir fulltrúar foreldra, Særós 

Rannveig fulltrúi grenndarsamfélags, Hekla Sóley Arnarsdóttir og  Magdalena Guðmundsdóttir 

fulltrúar nemenda. 

1. Haraldur L. Haraldsson bæjarstjóri kynnti tillögur um húsnæðismál Áslandsskóla. 

2. Fyrirspurnir og ábendingar frá fundarmönnum: 

a. Sami árgangur sem lendir í að vera skipt upp enn og aftur m.v. þær upplýsingar sem 

komið höfðu frá formanni fræðsluráðs. 

b. Skert sundkennsla 

c. Stórir lotuhópar 

d. Stórir bekkir, fjöldi nemenda mikill í hverjum bekk 

e. iPadvæðing – jákvæð umræða 

f. Fyrirspurnir um tölvukennslu 

g. Frístundastarf fyrir 1-4. Bekk áhyggjur varðandi húsnæði 

h. Fyrirspurn um fjármagn vegna iPad væðingar 

i. Stöðugildi fyrir þriðja kennarann í sameinuðum árgangi og tækjastjóra 

j. Bent á að enn þá vanti íþróttahús þrátt fyrir hagræðingu á skólahúsnæði og ipad 

væðingu.   

k. Löng stundaskrá sem skarast á við æfingar hjá íþróttafélögum 

3. Yfirlýsing frá skólaráði kynnt og undirrituð af skólaráði. 

 

Annað ekki  tekið fyrir. 

Fundi slitið kl. 9:30 

 


